

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; tình hình kinh tế - xã hội và việc thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã quán triệt, cụ thể

hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết đã đề ra. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 9,33% (vượt 0,18% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện). Năm 2018 ước đạt 41,1 triệu đồng. Đến nay toàn huyện có 32/33 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 7 xã so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; huyện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

thị, nông thôn, quy hoạch hạ tầng công nghiệp, thương mại, dịch vụ được quan tâm chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động nền nếp, hiệu quả; tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên... Về kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2018, ngân sách huyện đã thanh toán dứt điểm được 36 công trình, số nợ xây dựng cơ bản đến ngày 31/5/2018 đã giảm gần 36 tỷ đồng so với đầu năm 2018. Đối với ngân sách cấp xã đã thanh toán, giảm hơn 31 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2018.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số kết quả Hưng Hà đã đạt được trong thời gian qua đồng thời tham gia đóng góp ý kiến trung vào một số nội dung như: phương án, lộ trình xử lý số nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại đến ngày 31/5/2018; thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn; việc nâng cao tỷ lệ người dân đầu nôi, sử dụng nước sạch; cơ chế, chính

sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; việc quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung; phát triển du lịch tâm linh gắn với phát triển dịch vụ, thương mại...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Hưng Hà đạt được sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đồng thời chỉ ra một số hạn chế huyện cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà cần đánh giá đúng khả năng thực hiện mục tiêu các nghị quyết đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp chương trình hành động thực hiện các nghị quyết; bổ sung các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra và vượt mức cao hơn trong thời gian tới. Tiến hành

rà soát, bổ sung quy hoạch chung của huyện phù hợp với tình hình thực tế. Nghiên cứu bổ sung quy hoạch công nghiệp, đô thị, thương mại và các khu du lịch sẵn có. Trong phát triển nông nghiệp, cần nghiên cứu mô hình sản xuất mới theo hướng tích tụ ruộng đất, kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư; hình thành các vùng trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao. Quan tâm chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản; xây dựng các kế hoạch, hoàn thiện xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Nghiên cứu tạo ra thương hiệu du lịch riêng của Hưng Hà. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XI). Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐÀO QUYNH

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đồng chủ trì hội nghị.

Qua 4 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy cơ bản ổn định, tình trạng vi phạm pháp luật giao thông đường thủy và hoạt động khai thác cát trái phép giảm đáng kể. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường thủy được nâng cao, góp phần đưa hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động giao thông đường

thủy trên tuyến đi vào nền nếp. Việc tranh chấp đất đai khu vực giáp ranh giữa các tỉnh hầu như không xảy ra, an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy trong khu vực cơ bản được bảo đảm, ổn định. Lực lượng công an các tỉnh đã tập trung tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác trình sát, nắm bắt tình hình diễn biến hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông; rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh bến bãi

vật liệu xây dựng để tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát sỏi lòng sông. Năm 2017, tỉnh Thái Bình đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính 322 triệu đồng; tỉnh Hà Nam lập biên bản xử lý 22 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính hơn 570 triệu đồng; tỉnh Hưng Yên lập biên bản xử lý 35 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ 200 triệu đồng.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, các đại biểu đã thảo luận và thống

nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như: phân định địa giới hành chính giữa các tỉnh trên mặt nước; thả phao, cắm mốc xác định ranh giới trên mặt nước ở các khu vực thường xuyên xảy ra hoạt động khai thác cát trái phép và thả phao khoanh định khu vực được phép khai thác của các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác để dễ kiểm tra, giám sát; tăng cường trao đổi thông tin giữa các tỉnh về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản và việc kiểm tra, xử lý vi phạm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thái Bình đánh giá cao sự phối hợp của các tỉnh trong việc quản lý hành chính và hoạt động khai thác khoáng sản trên các tuyến sông. Để nâng cao hiệu quả trong phối hợp quản lý của 3 tỉnh, đồng chí đề nghị 3 tỉnh tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa các sở, ngành, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, cảnh sát môi trường, ngành Tài nguyên và Môi trường, các huyện, các xã giáp ranh để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm. Các tỉnh luân phiên tổ chức sơ kết quy chế phối hợp giữa 3 tỉnh để rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý.

Số ca bệnh cấp cứu tăng hơn so với cùng kỳ

Tổng hợp trong tháng 5/2018, số ca bệnh cấp cứu tại các bệnh viện là 7.100 ca, tăng hơn so với tháng 4 và tăng 677 ca so với cùng kỳ tháng 5/2017. Tương tự số ca bệnh được các bệnh viện phẫu thuật là 5.874 ca, tăng 195

ca so với cùng kỳ năm 2017. Các bệnh viện đã cấp cứu bệnh nhân nhiều nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã cấp cứu cho 3.378 bệnh nhân, phẫu thuật cho 1.068 bệnh nhân. Bệnh viện Nhi Thái Bình đón tiếp và cấp

cứu cho 1.007 ca bệnh, phẫu thuật 154 cho bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình cấp cứu 666 ca, phẫu thuật cho 272 bệnh nhân; Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cấp cứu 400 ca, phẫu thuật cho 700 bệnh nhân...

Quản lý 3.313 người nhiễm HIV/AIDS

Thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ngành Y tế tích cực quản lý, giám sát, phát hiện mới, tư vấn và điều trị cho người nhiễm nhằm giảm thiểu lây truyền HIV/AIDS trong cộng đồng.

Theo số liệu tổng hợp từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

tỉnh, tính đến hết tháng 5/2018, toàn tỉnh hiện đang quản lý 3.313 người nhiễm HIV/AIDS. Trong đó có 855 người là phụ nữ, chiếm 25,8%. Số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 1.435 người, trong đó tháng 5 có 3 bệnh nhân chuyển sang AIDS, không có trường hợp nào tử vong do AIDS được báo

cao. Qua công tác giám sát trong tháng 5 đã phát hiện thêm 6 ca nhiễm HIV mới. Hệ thống các phòng khám đã tư vấn cho 4 trường hợp phơi nhiễm HIV, cấp thuốc phơi nhiễm cho 1 trường hợp, kê đơn thuốc điều trị cho 3 trường hợp phơi nhiễm.

HÀ DUNG

ĐÔNG HƯNG

Tiêm phòng dịch bệnh cho gần 139.000 lượt con gia súc

Vụ xuân hè 2018, huyện Đông Hưng chỉ đạo quyết liệt công việc tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc. Đến nay, hệ thống thú y cơ sở đã tổ chức tiêm phòng vắc-xin dịch tả, tụ cầu, phó thương hàn cho trên 91.000 lượt con lợn (đạt trên 90% số lợn trong diện tiêm phòng); vắc-xin lở mồm long móng cho đàn lợn nái, lợn đực giống được gần 8.600 con (đạt 91% số lợn trong diện tiêm phòng); vắc-xin lở

mồm long móng cho 1.954 con trâu, bò, dê (đạt 89% số con trong diện tiêm phòng) và trên 10.000 liều vắc-xin đại cho đàn chó, mèo (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2017). Ngoài ra, các hộ chăn nuôi trên địa bàn đã tư mua vắc-xin dịch tả, tụ cầu, phó thương hàn tiêm cho gần 27.200 lượt con lợn. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức lấy 80 mẫu huyết thanh

lợn và trâu, bò sau tiêm phòng để xét nghiệm, đánh giá chất lượng tiêm phòng vắc-xin tại các địa phương. Kết quả 100% mẫu trâu, bò và 90% mẫu huyết thanh lợn đạt kháng thể bảo vệ. Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng nên từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên đàn gia súc của huyện Đông Hưng được khống chế ổn định, không phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm.

THU HIỀN

HUYỆN ĐOÀN QUỲNH PHỤ

Ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép

Sáng ngày 7/6, Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND thị trấn Quỳnh Côi tổ chức lực lượng ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.



Gần 300 đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn vệ sinh, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường của thị trấn Quỳnh Côi. Huyện đoàn Quỳnh Phụ còn tuyên truyền cho người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, đấu tranh tẩy chay các hành vi quảng cáo, rao vặt trái phép tại nơi công cộng, xây dựng các tuyến đường, vỉa hè không rác thải...

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Thanh niên tình nguyện hè 2018" và thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND tỉnh nhằm góp phần làm cho môi trường, cảnh quan của Quỳnh Phụ ngày càng xanh, sạch, đẹp, đồng thời nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

TRỊNH CƯỜNG

KỶ HỢP THỨ NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

hóa lực lượng công an xã, thị trấn nhưng đề nghị làm rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, mối quan hệ với chính quyền cơ sở của lực lượng này; cần có quy định cụ thể, chi tiết, chặt chẽ về quy định kéo dài hạn tuổi, tránh việc lạm dụng quy định này trong thực tế... Về dự án Luật Chăn nuôi, các đại biểu nhất trí việc xây dựng, ban hành Luật là phù hợp, cần thiết đồng thời đề nghị làm rõ một số khái niệm, bổ sung các khái niệm khác như: chủ vật nuôi, giống vật nuôi mới, chăn nuôi tập trung, chăn nuôi công nghệ cao, vùng chăn nuôi an toàn sinh học, danh mục giống vật nuôi...

Trước đó, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, nghe trình bày tờ trình và thảo luận về dự kiến chương trình giám sát năm 2019.

THỰC HÀNH SÁNG TẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Qua trao đổi, rút kinh nghiệm, các học viên sẽ tiếp thu tốt kỹ năng viết tin, bài hiện đại và ứng dụng có hiệu quả vào quá trình tác nghiệp thực tế tại đơn vị công tác.

Thông qua khóa tập huấn nhằm góp phần giúp đội ngũ những người làm báo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đặc biệt là báo chí đa phương tiện, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

175 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6, Trường THCS Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019. Theo đó, năm học mới này, Trường được phép tuyển sinh 175 học sinh (5 lớp) với phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Bình năm học 2017 - 2018, đạt học lực giỏi năm lớp 1 và hoàn thành các môn từ lớp 2 đến lớp 5; các năm học từ lớp 1 đến lớp 5 tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 18 điểm trở lên; hạnh kiểm lớp 1 thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của học sinh tiểu học; ở lớp 2, 3, 4, 5 phần đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh phải ở mức đạt. Về cách thức tuyển sinh, điểm xét tuyển được tính bằng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và môn Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5 cộng điểm ưu tiên (nếu có). Điểm kiểm tra, đánh giá thí sinh phải trải qua 2 bài kiểm tra: bài kiểm tra Tiếng Việt, Tiếng Anh và Lịch sử - Địa lý và bài kiểm tra Toán và Khoa học.

Năm học 2018 - 2019, Trường THCS Lương Thế Vinh là 1 trong 5 trường THCS chất lượng cao của tỉnh được phép tuyển sinh theo hình thức mới trên. Việc kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh của Trường THCS Lương Thế Vinh sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 19/6. Trong hai ngày 12 - 13/6, Trường THCS Lương Thế Vinh sẽ phát hành hồ sơ dự tuyển và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019.

ĐẶNG ANH

THÔNG BÁO

về việc mới cung cấp dịch vụ xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Dịch vụ "Xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình":
 - Bên mời cung cấp dịch vụ: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.
 - Địa chỉ: Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Đơn vị sự nghiệp công lập định giá: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.
 - Thành lập theo Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 20/7/1995 của UBND tỉnh Thái Bình.
 - Địa điểm: Tỉnh Thái Bình.
- Nội dung dịch vụ: Xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.
- Hình thức lựa chọn tư vấn: chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 30 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Điều kiện cung cấp dịch vụ: Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp phải đảm bảo các nội dung yêu cầu tại điểm 5, 6 Điều 12 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.
- Hồ sơ tổ chức tư vấn định giá gửi về:
 - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình trước 15 giờ ngày 17/6/2018.
 - Địa chỉ: Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Hồ sơ cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:
 - Bản chào phí dịch vụ.
 - Hồ sơ năng lực của đơn vị.
 - Danh sách các thẩm định viên có đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá theo quy định sẽ tham gia định giá.

II. Cung cấp hồ sơ:
 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình cung cấp các thông tin trực tiếp cho tổ chức tư vấn tại bộ phận kế toán - Trụ sở Trung tâm. Liên hệ theo số điện thoại 02273.848.298/0984.752.006.

THÔNG BÁO

TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc Trị giá **3 tỷ 240 triệu đồng**
 Mở thưởng ngày 4 tháng 6 năm 2018
 Số trúng thưởng: **68083**
 Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.
 Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
 Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

THÔNG BÁO (LẦN 2)				
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá tài sản nhà xưởng nằm trên đất tại địa chỉ xã Tây Sơn, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE001477, số vào sổ cấp GCN: "CS"03018 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 08/11/2016 cho Công ty TNHH may mặc Vina Kangaroo				
Hạng mục công trình	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn (m ²) hoặc công suất	Hình thức sở hữu	Cấp công trình
(1) Nhà văn phòng điều hành sản xuất	371	742	Sở hữu riêng	Cấp 3
(2) Nhà sản xuất	5275	5275	Sở hữu riêng	Cấp 3
(3) Nhà Kho	1968	1968	Sở hữu riêng	Cấp 3

+ Công trình xây dựng và các công trình phụ trợ đi kèm tại địa chỉ thửa đất số 51, tờ bản đồ số 9 tại xã Tây Sơn, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình có diện tích 14.995,0m², nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Hạng mục	Diện tích/chiều dài (ước tính)
1. Nhà xe	566m ²
2. Nhà ăn	409m ²
3. Sân đường nội bộ	3.481m ²
4. Tường rào	465m (chiều dài)
5. Bể nước	35m ²
6. Nhà lò hơi, nhà cơ khí	50m ²
7. Nhà vệ sinh	148m ²
8. Nhà bảo vệ	12m ²
9. Trạm biến áp	1 (trạm)

+ Giá khởi điểm:
 Bảng số: 13.738.800.000 đồng.
 Bảng chữ: Mười ba tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.
 Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế GTGT và các khoản thuế, phí khác theo quy định (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất). Bên trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên và tự chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ để nghị cơ quan có thẩm quyền chuyển quyền sử dụng đất thuê theo quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí, lệ phí và các khoản thuế liên quan đến việc mua tài sản, chuyển quyền sử dụng đất thuê.
 Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Từ ngày 8/6/2018 đến ngày 28/6/2018 (giờ hành chính các ngày làm việc)
 Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
 Địa chỉ: Số 6, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình
 Các tổ chức có nhu cầu mua tài sản xin xem thông tin chi tiết tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Điện thoại: 02273.743.199

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN